

Số: 39 /BC-UBND

Trung Thành, ngày 04 tháng 5 năm 2020

BÁO CÁO

**Tổng kết 5 năm phong trào thi đua, công tác khen thưởng giai đoạn 2015-2020
và nhiệm vụ phong trào thi đua, khen thưởng giai đoạn 2020-2025**

Phần thứ nhất

**ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA,
CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG GIAI ĐOẠN 2015-2020**

I.ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH.

1.Đặc điểm tình hình.

Xã Trung Thành là xã thuần nông nằm ở phía Bắc Huyện Nông Cống, cách trung tâm huyện 9 km về phía Bắc. Phía Bắc giáp xã Tế Thắng, phía tây giáp Huyện Như Xuân, phía Đông giáp xã Trung Ý cũ, phía nam giáp xã Trung Chính. Có 2,5 km quốc lộ 45 chạy qua rất thuận lợi cho phát triển kinh doanh, 4,5 km sông Nhôm bao bọc từ Tây Bắc sang Đông Nam chảy dài từ thôn 7 đến hết thôn 1 Toàn xã có 4.027 nhân khẩu với 1.128 hộ phân bố đều ở 7 khu vực hành chính. Có 748,09 ha đất tự nhiên trong đó có 370ha đất trồng lúa nước, có dãy ngàn nưa trùng trùng điệp điệp cao 4,5km so với mặt nước biển, dưới chân núi là quần thể di tích đền Bà triệu, rất thuận lợi cho việc phát huy ngành dịch vụ và quy hoạch vùng chăn nuôi trang trại, gia trại.

Xã Trung Thành có 03 trường học, gồm trường Trung học cơ sở; Trường Tiểu học và trường Mầm Non, đến hết tháng 1 năm 2020 có trường Mầm Non công nhận lại trường chuẩn quốc gia mức độ I; Tháng 9 năm 2020 trường Tiểu học được công nhận lại trường chuẩn Quốc gia mức độ II, xã có trạm y tế đã được công nhận đạt chuẩn Quốc gia về Y tế vào năm 2018. Xã được chia thành 7 thôn phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng và tập quán của từng thôn, Đến ngày 31/12/2019 tổng số Đảng viên trong Đảng bộ là 275 đồng chí, được chia thành 10 chi bộ, gồm 7 chi bộ Nông thôn và 3 chi bộ cơ quan; Các tổ chức Mặt trận tổ quốc xã; Hội cựu chiến Binh; Hội liên hiệp Phụ Nữ; Hội Nông dân; Đoàn thanh niên có tỷ lệ thu hút hội viên đạt trên 85% ; Các tổ chức hội như Hội người cao tuổi; Hội Thanh niên xung phong; Hội tàn tật; Hội chữ thập đỏ; Hội làm vườn; Hội Cựu giáo chức; Hội chữ thập đỏ được Đảng ủy và UBND xã quan tâm tạo điều kiện trong hoạt động nên nhiều năm qua các tổ chức này luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Là đơn vị hành chính loại 3 nên xã Trung Thành được biên chế 20 chức danh cán bộ, công chức và 10 chức danh cán bộ không chuyên trách, đến ngày 31/3/2020 đội ngũ cán bộ, công chức đã đạt 100% chuẩn hóa theo quy định; Công sở làm việc của xã được xây dựng mới năm 2009 đã đáp ứng được nhu cầu thực hiện nhiệm vụ,

việc áp dụng hệ thống thông tin trong quản lý điều hành được triển khai sử dụng đạt hiệu quả cao với 85 % công chức xã có máy vi tính và có hòm thư điện tử.

2. Điều kiện tự nhiên.

Trung Thành là một xã đồng bằng, có 2,5 km đường Quốc lộ 45 chạy qua, 4,5 km sông Nhơ bao bọc từ Tây Bắc sang Đông Nam chảy dài từ thôn 7 đến hết thôn 1 Toàn xã có 4.027 nhân khẩu với 1.128 hộ phân bố đều ở 7 khu vực hành chính. Có 748,09 ha đất tự nhiên trong đó có 370ha đất trồng lúa nước, có dãy ngàn nưa trùng trùng điệp điệp cao 4,5km so với mặt nước biển, dưới chân núi là quần thể di tích đền Bà triệu, rất thuận lợi cho việc phát huy ngành dịch vụ và quy hoạch vùng chăn nuôi trang trại, gia trại.

II.NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC.

1.Công tác lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thi đua, công tác khen thưởng.

Trong những năm qua các phong trào thi đua, công tác khen thưởng luôn được sự quan tâm chỉ đạo của huyện ủy, hội đồng thi đua khen thưởng huyện, UBND và các đoàn thể trong huyện, cùng với sự chỉ đạo sát sao của thường vụ Đảng ủy, Hội đồng thi đua khen thưởng của xã, sự vào cuộc tích cực của MTTQ và các đoàn thể trong xã, các thôn nên phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp trên lĩnh vực của phát triển kinh tế, văn hóa xã hội-Quốc phòng an ninh đặc biệt là các phong trào thi đua trong xây dựng Nông thôn mới.

Các hình thức hoạt động sôi nổi, rộng khắp đã tạo được sự khích lệ động viên tinh thần, hăng hái trong sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế của địa phương. Đã có nhiều mô hình hay, sáng tạo trong phát triển kinh tế, trong giáo dục, trong xây dựng Nông thôn mới tại địa phương; kinh tế xã hội đã có sự chuyển biến rõ nét, tích cực năm 2015 tổng giá trị sản xuất các ngành nghề kinh tế đạt 100,5 tỉ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 23 triệu đồng/người/năm, đến năm 2019 tổng giá trị sản xuất các ngành đạt 170,9 tỉ đồng, tăng 171% so với năm 2015, thu nhập bình quân đầu người năm 2019 là 40 triệu đồng /người/năm, tăng 57,5% so với năm 2015.

2.Kết quả thực hiện các phong trào thi đua.

2.1.Phong trào thi đua trong lĩnh vực phát triển kinh tế.

Trong sản xuất Nông nghiệp.

Trong sản xuất nông nghiệp được quan tâm, năng suất bình quân năm 2015 đạt 61,3 tạ/ha, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 3446 tấn, đến năm 2019 năng suất bình quân đạt 62,3 tạ/ha, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 3281 tấn, tăng 11% so với năm 2015. Cơ cấu cây trồng chuyển dịch đúng hướng, nhân dân đã tích cực đưa và ứng dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất, tuân thủ cơ cấu giống và lịch gieo trồng, năm 2015 tỉ lệ gieo cấy giống ngắn ngày, có năng suất cao chỉ đạt 50 đến 55%, đến năm 2019 đã lên 75 đến 80% diện tích gieo cấy giống lúa lai có năng suất và sản lượng cao. Trong lĩnh vực phát triển trang trại, gia trại cũng được quan tâm chỉ đạo, năm 2015 có 1 trang trại và 2 gia trại, đến năm 2019 đã phát triển lên 4 trang trại và 8 gia trại, các trang trại

và gia trại đã áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh tạo công ăn việc làm và tăng thu nhập cho gia đình và lao động thời vụ.

Công tác chăn nuôi.

Công tác chăn nuôi cũng được quan tâm chỉ đạo, năm 2015 tổng đàn gia súc, gia cầm có 27.500 con, đến năm 2019 tổng đàn đạt 37.095 con, tăng 74,1% so với năm 2015. Nhân dân trong xã đã chú trọng đến phát triển tổng đàn gia súc, gia cầm ở địa phương, tập trung chủ yếu ở các trang trại và gia trại như; gia đình ông Quang thôn 6; gia đình ông Huy thôn 1, gia đình ông Bình thôn 3..vv, công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm cũng được nhân dân thực hiện tốt.

Ngành nghề dịch vụ.

Các lĩnh vực nghề tiểu thủ công nghiệp, khai thác vật liệu xây dựng ngày được quan tâm phát triển, năm 2015 trên địa bàn xã có 5 doanh nghiệp, đến năm 2019 đã phát triển lên 9 doanh nghiệp, tạo công ăn việc làm cho hàng trăm lao động tại địa phương như; Cty TNHH Hoa quả Trường Tùng; Cty TNHH thương mại Cơ khí Thiên Diệu vv; Bên cạnh đó các hộ gia đình kinh doanh buôn bán vật liệu xây dựng, kinh doanh thương mại, dịch vụ cũng phát triển; Các loại phương tiện dịch vụ như xe tải, xe vận tải hành khách cũng tăng, năm 2015 có 3 xe tải và 7 xe vận tải hành khách, đến năm 2019 có 6 xe tải và 15 xe vận tải hành khách. Dịch vụ thương mại không ngừng phát triển các hàng quán kinh doanh dịch vụ đáp ứng đời sống sinh hoạt trao đổi hàng hóa trong nhân dân trong và ngoài xã.

Về giao thông thủy lợi, xây dựng cơ bản, tài chính và quản lý đất đai:

Phong trào toàn dân chung tay xây dựng nông thôn mới được các cấp, các ngành và nhân dân ủng hộ nhiệt tình. Bê tông hóa đường làng ngõ xóm, tu bổ các tuyến giao thông nội đồng phục vụ sản xuất. Đảm bảo chủ động trong việc tưới tiêu và phòng chống bảo lụt.

Công tác xây dựng cơ bản được đầu tư mạnh mẽ năm 2015 tổng giá trị sản xuất ngành xây dựng đạt 3,4 tỉ đồng; trong đó đầu tư công đạt 3,4 tỉ đồng, đến năm 2019 giá trị sản xuất ngành xây dựng đạt 21,2 tỉ đồng; trong đó đầu tư công đạt 21,2 tỉ đồng. Các công trình xây dựng của địa phương cũng được đầu tư xây dựng trong năm 2018-2019 như: Hồ jng]ời có công làm nhà ở: 2,2 tỉ đồng; Làm công và công trình phụ trường cấp : 115 triệu đồng; Sửa chữa trường Mầm Non: 46 triệu đồng; Hạ tầng thôn 1 khu dân cư mới: 2,9 tỉ đồng; Tu sửa đài truyền thanh 300 triệu đồng; Đường giao thông đê Đa Đôi về UBND xã 2,2 tỉ đồng. Thường xuyên quan tâm chỉ đạo xây dựng kế hoạch làm tốt công tác thủy lợi nạo vét các tuyến kênh tưới, kênh tiêu trên địa bàn. Thực hiện tốt công tác thu chi tài chính không để nợ tồn đọng trong xây dựng cơ bản. Thực hiện nghiêm về cấp giấy chứng nhận QSD đất lần đầu cho nhân dân. Thực hiện tốt việc thu gom rác thải tập trung tại các khu dân cư bảo đảm vệ môi trường, phối hợp với ban quản lý giải phóng mặt bằng tuyến đường Nghi sơn đi Sao vàng.

2.2. Phong trào thi đua trong lĩnh vực văn hóa-Giáo dục-Y tế.

Các hoạt động về lĩnh vực văn hóa trong xã luôn được chú trọng, tổ chức tốt công tác thông tin, tuyên truyền cổ động, các hoạt động văn hóa trong các dịp lễ tết, các phong trào do huyện phát động như tổ chức hội diễn văn nghệ quần chúng tại các xã để chọn lựa các tiết mục tiêu biểu tham gia tại địa phương.

Công tác thông tin tuyên truyền được duy trì thường xuyên, hoạt động văn hoá, văn nghệ TDTT mừng Đảng mừng xuân, đã tạo được nhiều phong trào thi đua sôi nổi, tạo không khí phấn khởi trong Cụm. Duy trì và thực hiện tốt Nghị quyết 07 của huyện ủy, trong thực hiện việc cưới, việc tang và lễ hội theo nếp sống mới, giảm thiểu chi phí cho nhân dân, nên đã được nhân dân đồng tình hưởng ứng; Tiếp tục thực hiện Quyết định số 488 của tỉnh Thanh Hóa về ban hành tiêu chí kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước giai đoạn 2014-2020; Trên cơ sở quy định chung của cấp trên UBND xã trong đã hướng dẫn cụ thể các tiêu chí về công nhận công dân gương mẫu, gia đình kiểu mẫu, thôn làng kiểu mẫu.

Phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tổ chức bình xét gia đình văn hóa tăng theo hàng năm, năm 2015 đạt 90% đến năm 2019 đạt 93%.

Công tác giáo dục.

Chất lượng giáo dục được nâng lên, hoàn thành phổ cập giáo dục cho trẻ 5 tuổi, giữ vững chất lượng phổ cập giáo dục Tiểu học, Trung học cơ sở, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động của ngành và chủ đề của năm học, thực hiện tốt các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học; hoàn thành chương trình hàng năm. Xây dựng và triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 06 của Tỉnh uỷ Thanh Hoá về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020

Tổ chức hội nghị về công tác giáo dục toàn xã đánh giá tình hình giáo dục trong những năm qua tại địa phương và bàn biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục những năm tiếp theo; Đầu tư kinh phí tu sửa, nâng cấp trường học và trang thiết bị phục vụ cho công tác dạy và học được tốt. Đến nay đã có 2/3 trường đạt chuẩn Quốc gia.

Kết quả học sinh lên lớp hàng năm cũng tăng cao, năm 2015 tỉ lệ học sinh lên lớp đạt 97,8% đến năm học 2018-2019 tỉ lệ học sinh lên lớp ở các trường đạt 98,7%, học sinh thi đậu vào trung học phổ thông đạt 96,77%.

Công tác y tế, dân số và môi trường.

Công tác khám chữa bệnh cho nhân dân luôn được quan tâm. Trạm y tế xã luôn thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân, đảm bảo vệ sinh môi trường trong khu dân cư, việc tổ chức tiêm phòng các loại Vắc xin cho trẻ em trong độ tuổi được thường xuyên, uống VitaminA cho trẻ em đạt 100%.

Công tác vệ sinh môi trường: Đã triển khai phương án thu gom rác thải từ năm 2015 tại khu dân cư, thường xuyên phát động hội viên và nhân dân tổng vệ sinh

đường làng, ngõ xóm, khơi thông hệ thống cống rãnh đảm bảo tốt vệ môi trường trên địa bàn.

Tỉ lệ Số hộ gia đình dùng nước sạch là 94 %; Số hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh là 68 % năm 2015, đến năm 2019 Tỉ lệ hộ dân dùng nước hợp vệ sinh 95%; Tỉ lệ hộ dân có nhà tiêu hợp vệ sinh 85%.

Công tác dân số kế hoạch hóa gia đình cũng được quan tâm. Tuyên truyền vận động nhân dân sinh từ 1 đến 2 con, Tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho phụ nữ và trẻ em, tỉ lệ tăng dân số tự nhiên năm 2015 là 0,6%; Đến năm 2019 giảm còn 0,5%; Tỉ lệ sinh con thứ 3 là 15 % năm 2015, đến năm 2019 0,67%; tỉ lệ Trẻ em suy dinh dưỡng thể chiều cao là 17% năm 2015, đến năm 2019 là 19,5%.

Công tác chính sách xã hội.

Triển khai và tổ chức thực hiện tốt các chính sách xã hội của Đảng và Nhà nước đến nhân dân và các đối tượng chính sách các đối tượng thuộc diện thực hiện Nghị định 67/CP; Quyết định số 49/2015/QĐ-CP của Chính phủ chế độ dân công hỏa tuyến cho các đối tượng chống Mỹ, chống Pháp và bảo vệ tổ quốc theo quy định của Nhà nước, thăm hỏi tặng quà, cứu trợ xã hội cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn từ nguồn ngân sách xã, nguồn của các hội cấp trên, nguồn của Nhà nước và nguồn tài trợ khác kịp thời và đúng đối tượng. Tổ chức chúc thọ, mừng thọ tặng quà cho người cao tuổi nhân dịp Tết cổ truyền đảm bảo trang nghiêm kính trọng và đúng đối tượng.

Tiếp nhận, quản lý và tổ chức cấp phát chế độ cho các đối tượng chính sách theo đúng quy định. Phối hợp với các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội triển khai các cuộc vận động như quỹ vì người nghèo, quỹ hỗ trợ các vùng bị thiên tai do huyện phát động và đều hoàn thành chỉ tiêu huyện giao.

2.3. Thực hiện nhiệm vụ an ninh, Quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Làm tốt công tác tham mưu và thực hiện khám tuyển nghĩa vụ quân sự hàng năm hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân theo kế hoạch của huyện giao.

Xây dựng kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Triển khai việc huấn luyện dân quân tự vệ theo kế hoạch. Làm tốt công tác thống kê rà soát, quản lý đối tượng trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự tổ chức rà soát và lập danh sách khám sơ tuyển tại xã và khám tại huyện theo kế hoạch đã triển khai.

Ban chỉ huy quân sự xã phối hợp với lực lượng công an xã làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Thực hiện phong trào vì an ninh Tổ quốc gắn với phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, Ban Công an xã đã phối hợp với UBMTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội thường xuyên phổ biến tuyên truyền đến nhân dân các quy định của pháp luật để mọi người dân hiểu và chấp hành pháp luật. Giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Các vụ việc xảy ra trên địa bàn đều được giải quyết dứt điểm; tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội được ổn định thường xuyên tổ chức tuyên truyền về thực hiện Luật giao thông đường bộ trên địa, tổ chức kiểm

tra hành lang an toàn giao thông, kiểm tra ngăn chặn xử lý các trường hợp vi phạm an toàn giao thông, các loại tội phạm trộm cắp tài sản. Ban công an đã xây dựng kế hoạch, tổ chức hội nghị triển khai, thông tin tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh xã để nhân dân biết nêu cao cảnh giác đồng thời tổ chức lực lượng thường xuyên tuần tra, canh gác, phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, năm 2015 số vụ việc xảy ra trên địa bàn là 15 vụ, đến năm 2019 giảm xuống còn 4 vụ, các vụ việc đều được phối hợp giải quyết theo quy định của pháp luật.

2.4. Phong trào chung sức xây dựng Nông thôn mới.

Công tác xây dựng nông thôn mới được Đảng ủy tập trung chỉ đạo có hiệu quả, năm 2015 trên địa bàn xã mới hoàn thành 12/19 tiêu chí về xây dựng Nông thôn mới, đến năm 2019 đã hoàn thành 17/19 tiêu chí về xây dựng Nông thôn mới và phấn đấu năm 2020 sẽ về đích trong xây dựng Nông thôn mới. Để thực hiện được các tiêu chí trong xây dựng Nông thôn mới nhiều phong trào thi đua đã được khơi dậy, phát huy sức mạnh tập thể, được nhân dân đồng tình ủng hộ cả về vật chất, tinh thần, đặc biệt là các phong trào của hội liên hiệp phụ nữ với các phong trào chung tay xây dựng Nông thôn mới, đường hoa của phụ nữ, hội Cựu chiến binh với phong trào tự quản trong vệ sinh môi trường, đường làng ngõ xóm, nhiều công trình xây dựng được thực hiện bằng nguồn vốn xã hội hóa, nguồn vốn hỗ trợ của cấp trên và ngân sách địa phương như; xây dựng trạm y tế, công sở, trung tâm văn hóa, trường học...vv.

2.5. Phong trào thi đua xây dựng đảng xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị.

Hàng năm đã tổ chức học tập giáo dục chính trị tư tưởng, đẩy mạnh cuộc vận động (*học tập và làm theo tám gương đạo đức Hồ Chí Minh*) cho cán bộ đảng viên và nhân dân nhằm nâng cao nhận thức chính trị, trách nhiệm của cán bộ Đảng viên và nhân dân trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương không ngừng tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với hoạt động của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân nhằm phát động nhiều phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia; như phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư”, “ông bà, cha mẹ mẫu mực con cháu hiếu thảo” Phong trào “Công dân gương mẫu”, “Gia đình kiểu mẫu, thôn làng kiểu mẫu” phong trào “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi” Phong trào toàn dân bảo vệ An ninh tổ quốc” phong trào Thanh niên xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ tổ quốc. phong trào phụ nữ tích cực học tập lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” chung tay xây dựng nông thôn mới cam kết thực hiện công tác vệ sinh môi trường, các phong trào thi đua đã đạt được nhiều thành tích đáng kể góp phần tích cực trong xây dựng phát triển kinh tế đảm bảo an ninh trật tự ở các địa phương.

3. Kết quả công tác khen thưởng.

Đề động viên kịp thời những tấm gương, điển hình tiên tiến trong sản xuất, kinh doanh và thực hiện các nhiệm vụ của địa phương. Hàng năm Đảng ủy – UBND xã và mặt trận tổ quốc các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội đã tổ chức tổng kết thực hiện nhiệm vụ và đề nghị Hội đồng thi đua khen thưởng cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm.

Năm 2015 đã tổ chức trao tặng giấy khen của Chủ tịch UBND xã cho 5 tập thể và 8 cá nhân, tặng giấy chứng nhận cho hơn 755 gia đình văn hóa, tổ chức trao giấy chứng nhận gia đình mẫu mực, cõn cháu hiếu thảo cho hơn 198 gia đình.

Năm 2016 đã tổ chức trao tặng giấy khen của Chủ tịch UBND xã cho 5 tập thể và 10 cá nhân, tặng giấy chứng nhận cho 773 gia đình văn hóa, tổ chức trao giấy chứng nhận gia đình mẫu mực, cõn cháu hiếu thảo cho hơn 215 gia đình.

Năm 2017 đã tổ chức trao tặng giấy khen của Chủ tịch UBND xã cho 10 tập thể và 14 cá nhân, tặng giấy chứng nhận cho 810 gia đình văn hóa, tổ chức trao giấy chứng nhận gia đình mẫu mực, cõn cháu hiếu thảo cho hơn 230 gia đình.

Năm 2018 đã tổ chức trao tặng giấy khen của Chủ tịch UBND xã cho 13 tập thể và 14 cá nhân, tặng giấy chứng nhận cho 850 gia đình văn hóa, tổ chức trao giấy chứng nhận gia đình mẫu mực, cõn cháu hiếu thảo cho hơn 250 gia đình và các danh hiệu công dân gương mẫu và gia đình kiểu mẫu.

Năm 2019 đã tổ chức trao tặng giấy khen của Chủ tịch UBND xã cho 15 tập thể và 29 cá nhân, tặng giấy chứng nhận cho 890 gia đình văn hóa, tổ chức trao giấy chứng nhận gia đình mẫu mực, cõn cháu hiếu thảo cho hơn 270 gia đình và các danh hiệu công dân gương mẫu và gia đình kiểu mẫu, đồng thời đề nghị Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm.

II. TỒN TẠI HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM.

1. Tồn tại, hạn chế:

Công tác thi đua khen thưởng của địa phương đã đạt được nhiều kết quả song còn một số tồn tại chủ yếu sau đây:

Nhận thức về phong trào thi đua khen thưởng còn nhiều hạn chế, công tác tuyên truyền chưa sâu rộng chưa tạo ra tinh thần lao động và học tập cũng như hưởng ứng các phong trào thi đua chưa kịp thời, từ đó chưa khơi dậy được ý thức trong phong trào thi đua dẫn tới chất lượng hoàn thành nhiệm vụ chưa cao.

Các tập thể và cá nhân có thành tích được khen thưởng còn mang tính thành tích chưa thực sự nổi bật rõ nét đề động viên và khơi dậy phong trào.

Tình trạng thành tích của cá nhân, khuyết điểm thì của tập thể, đánh giá thiếu tính toàn diện xem một mặt yếu điểm làm chủ yếu để đánh giá mà không xét đến nhiều mặt tích cực làm cho tinh thần thi đua bị giảm sút.

Công tác tổng kết rút kinh nghiệm, điển hình tiên tiến chưa được quan tâm đúng mức, công tác tuyên truyền, xây dựng điển hình tiên tiến thực hiện chưa hiệu quả, khen thưởng chưa kịp thời, nêu gương chưa cao, có điển hình tốt chưa được quan tâm, bồi dưỡng.

2. Nguyên nhân:

Các phong trào thi đua lao động, học tập tại địa phương còn chưa cao, các điều kiện phục vụ cho khen thưởng còn hạn chế.

Công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, tuyên truyền, phổ biến về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về thi đua, khen thưởng chưa được sâu rộng, chưa phát huy hết vai trò của công tác tuyên truyền về thi đua khen thưởng;

Nhân sự làm công tác thi đua khen thưởng ở xã còn kiêm nhiệm chưa theo dõi chặt chẽ, công tác thi đua khen thưởng chưa được quan tâm đúng mức.

3. Bài học kinh nghiệm.

1. Công tác thi đua, khen thưởng sẽ phát huy tác dụng tốt hơn ở những nơi mà lãnh đạo Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể quan tâm, chủ động, tích cực lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thi đua và công tác khen thưởng, phải kiên trì thực hiện phương châm “ *cả hệ thống chính trị làm công tác thi đua, khen thưởng*”.

2. Hàng năm công tác thi đua khen thưởng trong điều kiện thuận lợi nhưng cũng gặp không ít khó khăn song dưới sự lãnh đạo của BCH Đảng bộ, điều hành có hiệu quả của chính quyền địa phương, sự phối hợp với UBMTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội, các thôn và nhân dân trong xã nên chúng ta đã bám sát nhiệm vụ đề ra, triển khai công tác thi đua sâu rộng góp phần tích cực hoàn thành cơ bản các mục tiêu về kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

3. Làm tốt công tác thi đua, khen thưởng kịp thời nhằm động viên những điển hình tiên tiến, những tấm gương người tốt, việc tốt, khích lệ tinh thần, khởi dậy truyền thống hăng say lao động, sáng tạo trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, trong sản xuất kinh doanh của nhân dân trong xã, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn, tổ chức tổng kết, sơ kết rút kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế, tồn tại trong thi đua, khen thưởng.

4. Đề nghị mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội tuyên truyền, động viên hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân trong xã phát huy tinh thần yêu nước, sáng tạo, chủ động trong sản xuất kinh doanh, đóng góp vật chất, tinh thần trong các phong trào của địa phương phát động, đặc biệt là trong xây dựng nông thôn mới.

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, MỤC TIÊU CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG GIAI ĐOẠN 2020-2025.

Năm 2020 là năm đầu thực hiện kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020 - 2025 của BCH Đảng bộ xã và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, cần bám sát phương hướng nhiệm vụ, mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra; để hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch giai đoạn 2020-2025 các ban ngành đoàn thể chính trị xã hội trong xã tạo ra khối đoàn kết thống nhất nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tập trung nguồn nhân lực của địa phương, tranh thủ sự hỗ trợ, giúp đỡ của cấp trên, chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu kinh tế, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ

thuật vào sản xuất, khắc phục những tồn tại, hạn chế tập trung lãnh đạo tốt công tác sản xuất, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, tạo bước phát triển vững chắc về kinh tế xã hội, giữ vững ổn định chính trị, thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - an ninh; bên cạnh một số chỉ tiêu đề ra đã đạt được và một số chỉ tiêu đã đề ra chưa hoàn thành cần tập trung thực hiện một số nội dung sau:

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM.

1. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trên mọi lĩnh vực, chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh một cách sâu rộng trong hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước; Thực hiện Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 09/4/2019 của UBND tỉnh gắn với Chỉ thị số 09-CT/HU ngày 09/01/2017 của Ban thường vụ tỉnh ủy Thanh Hóa về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi đua và khen thưởng trên địa bàn.

2. Đẩy mạnh phong trào thi đua chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, đặc biệt là phong trào “ Chung sức xây dựng nông thôn mới”.

3. Đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp với các phong trào lao động sản xuất kinh doanh giỏi; phong trào “ toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”.

4. Đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng “ Vì an ninh tổ quốc” đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội, tạo môi trường đầu tư phát triển.

5. Đẩy mạnh phong trào xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh, xây dựng mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân vững mạnh toàn diện.

6. Tổ chức, hướng dẫn bình xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng kịp thời cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua đảm bảo quy định.

7. Chú trọng xây dựng, phát hiện những điển hình tiên tiến, nhân tố để xây dựng các mô hình, điển hình tiêu biểu, toàn diện.

8. Tiếp tục đẩy mạnh , tổ chức có chiều sâu phong trào thu đua các phong trào thi đua “ Cả nước chung tay xây dựng Nông thôn mới”, phong trào “ xây dựng con người, thôn làng, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu”.

9. Tập trung chỉ đạo, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, xây dựng, nhân rộng các mô hình tiên tiến, hội nghị bình xét tiên tiến.

II. GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07 / 4 / 2014 của bộ chính trị về tiếp đổi mới công tác thi đua- khen thưởng; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/02/2016 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương, tư tưởng Hồ Chí Minh ; các Chỉ thị, Nghị quyết của tỉnh, của huyện về công tác thi đua-khen thưởng.

2. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, cấp ủy , quản lý của nhà nước, phối hợp với mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua-yêu nước, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả trong

các phong trào, tiếp tục thực hiện tốt Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 09 / 4 / 2014 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

3. Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về công tác thi đua và khen thưởng; phối hợp chặt chẽ với hội đồng thi đua khen thưởng huyện khen thưởng kịp cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

4. Tiếp tục kiện toàn, củng cố, rà soát bổ sung quy chế hoạt động của Hội đồng thi đua khen thưởng xã, nâng cao chất lượng hoạt động của hội đồng thi đua khen thưởng.

5. Tiếp tục quán triệt các văn bản của trung ương, của tỉnh, của huyện trong công tác thi đua và khen thưởng trên địa bàn, đảm bảo công khai, dân chủ, công bằng có tác dụng động viên, khuyến khích thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh tại địa phương.

Nơi nhận:

- Hội đồng TĐ-KT huyện (b/c);
- TT Đảng ủy xã-HĐND-UBND;
- Hội đồng TĐKT xã;
- Lưu: VP.

CHỦ TỊCH

Lê Danh Diễn